

Số: 133 /KH-UBND

Uông Bí, ngày 08 tháng 6 năm 2021

KẾ HOẠCH

Thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021

(Từ ngày 01/6/2021 đến ngày 30/6/2021)

Thực hiện Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 01/6/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc triển khai "Tháng hành động phòng, chống ma túy" năm 2021, UBND thành phố Uông Bí xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của chính quyền các cấp, các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện; nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo chuyển biến về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân trong việc chung tay ngăn chặn hiểm họa ma túy.

2. Tháng hành động phòng, chống ma túy là điểm nhấn tạo nên chiến dịch truyền thông phòng chống trên phạm vi toàn thành phố. Nắm chắc tình hình, tập trung lực lượng, phương tiện, tiến hành đồng bộ các biện pháp kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý các loại tội phạm về ma túy, nhất là các đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy, các ổ nhóm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy hoạt động diễn biến phức tạp.

3. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy (từ ngày 01/6/2021 đến ngày 30/6/2021), Ngày quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26/6) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ với chủ đề "*Vì sức khỏe của mọi người, hạnh phúc của mọi nhà - Hãy tránh xa ma túy*" đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp tình hình, đặc điểm của từng địa bàn, đảm bảo tuyệt đối theo yêu cầu phòng chống dịch bệnh Covid-19.

II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa

a, Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, hậu quả và tác hại của ma túy, nhất là ma túy tổng hợp trên các phương tiện thông tin địa chúng; tăng cường thời lượng đăng tin, bài, phát sóng tuyên truyền, chuyên tải thông điệp phòng, chống ma túy bằng các hình thức sinh động. Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, các tiện ích của mạng xã hội (zalo, facebook...) vào công tác tuyên truyền phòng chống ma túy, trong đó tập trung các nội dung:

- Phổ biến các quy định pháp luật hiện hành về công tác phòng, chống ma túy, nhất là các thời điểm mới, nổi bật của Luật phòng chống ma túy vừa được Quốc hội thông qua ngày 30/3/2021 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022; chủ trương, chính sách của tỉnh, thành phố trong triển khai, thực hiện phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy, biện pháp, hình thức cai nghiện và quản lý sau cai.

- Tác hại của ma túy, chất hướng thần nhất là các loại ma túy tổng hợp, ma túy dưới dạng thực phẩm chức năng như: nước vui, trà sữa, đông trùng hạ thảo, ma túy đá, thuốc lắc, cỏ Mỹ, khí N₂O “bóng cười”... đối với sức khỏe nhất là hiện tượng gây ảo giác, loạn thần (hay còn gọi là “ngáo đá”), dẫn đến nguy cơ gây ra các hành vi nguy hiểm cho xã hội; cách nhận biết các loại cây có chứa chất ma túy như cây thuốc phiện, cần sa...

- Tuyên truyền điểm về các mô hình, gương điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống ma túy đặc biệt kịp thời khen thưởng, động viên quần chúng Nhân dân tham gia tích cực giúp đỡ cơ quan Công an trong công tác đấu tranh tội phạm về ma túy; nêu gương điển hình người nghiện ma túy cai nghiện ma túy thành công, hòa nhập cộng đồng và có việc làm ổn định.

b, Căn cứ tình hình và điều kiện phòng chống dịch Covid-19 để tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy ở xã, phường, cơ quan, đơn vị, trường học; tập trung vào đối tượng nguy cơ cao, như học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên, đối tượng trong cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện, người đang cai nghiện trong các Cơ sở cai nghiện. Tuyên truyền thông qua công tác sinh hoạt hội viên, đoàn thể, cộng tác viên, tình nguyện viên Đội Công tác xã hội tình nguyện; thực hiện cấp phát tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền về phòng, chống ma túy...

c, Đẩy mạnh công tác vận động quần chúng tham gia phong trào phòng, chống ma túy tại gia đình, cộng đồng dân cư, cơ quan, doanh nghiệp; tích cực tham gia đấu tranh, phát hiện tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy ở địa bàn. Duy trì các hoạt động tuần tra Nhân dân trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp, địa bàn giáp ranh; thiết lập hòm thư, đường dây nóng tố giác tội phạm, tệ nạn ma túy...

d, Phối hợp lựa chọn các vụ án trọng điểm, điển hình để xét xử điểm nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, phòng ngừa, răn đe chung.

2. Mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy

a, Lực lượng chuyên trách về đấu tranh chống tội phạm về ma túy tập trung triển khai thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ, trong đó coi trọng công tác nắm tình hình, rà soát địa bàn, đối tượng liên quan đến hoạt động tội phạm và tệ nạn ma túy, nắm chắc tình hình tại các địa bàn phức tạp, có tỷ lệ người nghiện cao: Quang Trung, Thanh Sơn, Yên Thanh, Phương Đông, Phương Nam; phối hợp chặt chẽ trong công tác trao đổi thông tin về diễn biến các đối tượng phạm tội ma túy; tập trung triệt phá các đường dây tội phạm ma túy tại các địa bàn giáp ranh, liên huyện thị, thành phố.

b, Rà soát, thống kê, lên danh sách quản lý người nước ngoài thuê, mua địa điểm lưu trú trong các khách sạn, nhà nghỉ để lợi dụng hoạt động phạm tội liên quan đến ma túy... trên địa bàn thành phố; chủ động phát hiện, khắc phục sơ hở,

không để tội phạm lợi dụng vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy hoặc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

c, Tăng cường tổ chức các hoạt động tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý đối tượng phạm tội về ma túy. Kiểm tra xử lý nghiêm những trường hợp lái xe dương tính với các chất ma túy trong quá trình tham gia giao thông.

d, Nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, tăng cường kiểm tra, quản lý các loại hình kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, cơ sở kinh doanh lưu trú (khách sạn, quán bar, karaoke, chung cư cho thuê...), ngăn chặn không để tội phạm ma túy lợi dụng tổ chức chứa chấp, cưỡng ép, lôi kéo sử dụng trái phép chất ma túy. Kịp thời đề xuất, xử lý đối với các chủ cơ sở để xảy ra sai phạm.

đ, Tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiểm soát các hoạt động mua bán liên quan đến các loại thuốc, thuốc thú y có chứa hoạt chất gây nghiện, chất hướng thần, tiền chất ma túy được phép nhập khẩu, sản xuất, lưu hành phòng ngừa hành vi sản xuất trái phép chất ma túy. Phối hợp chặt chẽ trong quản lý hoạt động kinh doanh hợp pháp các loại tiền chất, chất gây nghiện, chất hướng thần; tuyệt đối không để xảy ra vụ việc sản xuất trái phép chất ma túy trên địa bàn thành phố.

3. Công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và điều trị nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy

a, Tập trung rà soát, bổ sung danh sách người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy; huy động sức mạnh của quần chúng trong theo dõi, quản lý, giáo dục người nghiện đang áp dụng biện pháp cai nghiện tại cộng đồng và số người sử dụng trái phép chất ma túy có biểu hiện loạn thần, “ngáo đá”, đảm bảo tất cả số đối tượng phát hiện đều có hồ sơ theo dõi, quản lý chặt chẽ và có phương án giải quyết triệt để, hiệu quả.

b, Tích cực lập hồ sơ đưa vào quản lý giáo dục xã phường, hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa đi cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh. Làm tốt công tác vận động người nghiện ma túy đi cai nghiện tự nguyện; tuyên truyền, tư vấn và điều trị thay thế các dạng thuốc phiện bằng Methadone, Cedeme...

c, Quản lý chặt chẽ số người hoàn thành chương trình cai nghiện hòa nhập cộng đồng, triển khai các biện pháp phòng chống tái nghiện, phấn đấu giảm tối đa tỷ lệ tái nghiện. Huy động các nguồn lực hỗ trợ công tác cai nghiện, giúp đỡ người sau cai nghiện; khuyến khích các doanh nghiệp tham gia dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện tại cộng đồng; lồng ghép công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện với các chương trình xóa đói giảm nghèo, dạy nghề tạo việc làm...

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an thành phố

a, Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch tháng hành động phòng, chống ma túy; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch; phát động mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp

tội phạm về ma túy; tổ chức hưởng ứng “Ngày thế giới và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26/6)””; đề xuất khen thưởng, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy.

b, Phối hợp các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố, đơn vị liên quan thực hiện tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy. Kịp thời cung cấp thông tin nhất là các thông tin liên quan đến nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, tệ nạn ma túy, phương thức, thủ đoạn lôi kéo người tham gia phạm tội về ma túy, các loại ma túy tổng hợp mới xuất hiện để các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời có biện pháp ngăn ngừa và đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy.

c, Chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện những vấn đề nổi, những địa bàn có dấu hiệu phức tạp về tội phạm, tệ nạn ma túy, nhất là số đối tượng người tỉnh ngoài có biểu hiện hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy; đối tượng Việt kiều hoặc người Việt Nam từng có thời gian lao động ở nước ngoài có biểu hiện móc nối hoạt động sản xuất ma túy để chủ động triển khai các kế hoạch đấu tranh phù hợp. Tập trung tổ chức truy bắt các đối tượng truy nã về ma túy.

d, Siết chặt công tác quản lý nhân, hộ khẩu, quản lý các loại hình kinh doanh lưu trú (khách sạn, quán bar, karaoke, nhà nghỉ, nhà trọ), tập trung vào các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm có điều kiện về an ninh trật tự, ngăn chặn không để tội phạm ma túy lợi dụng tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.

đ, Phối hợp, trao đổi thông tin với lực lượng chuyên trách chống tội phạm ma túy của Công an tỉnh, Công an các địa phương giáp ranh, Cảnh sát biển... để thu thập tài liệu, xây dựng phương án tập trung đấu tranh với các đường dây, ổ nhóm sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy hoạt động liên tuyến nhằm ngăn chặn nguồn ma túy qua địa bàn thành phố. Phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân trong công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án về ma túy đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

e, Phối hợp với các phòng, ban, ngành liên quan và UBND các phường, xã đôn đốc, hướng dẫn công tác rà soát, thống kê người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, lập hồ sơ quản lý, theo dõi, quản lý; công tác lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy vào quản lý giáo dục tại xã, phường; vận động người đi cai nghiện tự nguyện, lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa đi cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh, qua đó làm giảm tội phạm và tệ nạn ma túy, các tội phạm về trật tự xã hội có liên quan đến ma túy.

2. Phòng Lao động - Thương binh và xã hội

Tham mưu triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy 2021; nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của mô hình Câu lạc bộ, Đội công tác xã hội tình nguyện, vai trò của các Hội, đoàn thể trong tổ chức quản lý, giáo dục, giúp đỡ các đối tượng sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng. Tham mưu UBND thành phố triển khai thực hiện các chương trình hỗ trợ tạo việc làm, vay vốn sản xuất, kinh doanh đối với đối tượng sau cai nghiện ma túy tại địa bàn.

3. Trung tâm Y tế thành phố

a, Tiếp tục thực hiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone. Phối hợp chặt chẽ lực lượng Công an trong quản lý các bệnh nhân tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone.

b, Phối hợp tích cực với các đơn vị trong thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy để phục vụ công tác lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc và vận động người nghiện đi cai nghiện tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện tỉnh.

4. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố

Treo pano, tranh ảnh tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy, Ngày quốc tế và Ngày toàn dân phòng chống ma túy với chủ đề "*Vì sức khỏe của mọi người, hạnh phúc của mọi nhà – Hãy tránh xa ma túy*"; tổ chức tuyên truyền phòng chống ma túy trên các trang mạng xã hội được pháp luật cho phép; kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn hoạt động quảng bá, mua bán trái phép chất ma túy trên mạng xã hội. Tăng cường thời lượng phát sóng truyền thanh, truyền hình về các hoạt động hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy.

Tổ chức lồng ghép tuyên truyền nội dung phòng, chống ma túy vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, sáng tác tác phẩm văn học nghệ thuật; treo khẩu hiệu, băng rôn, pano tại các địa bàn công cộng, khu dân cư....

5. Phòng Giáo dục và đào tạo

Chỉ đạo các trường học và các cơ sở giáo dục tổ chức các hoạt động giáo dục, hưởng ứng "*Ngày thế giới và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy*", phát động học sinh, sinh viên "*Chung tay nói không với ma túy, vì chính bạn và cộng đồng*"; phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền cho học sinh, sinh viên về tác hại, hiểm họa của ma túy với nội dung nhấn mạnh tác hại của ma túy tổng hợp, đặc biệt là "*ma túy đá*", "*nước vui*", "*trà sữa*", "*ma túy núp bóng thuốc lá điện tử*" kết hợp với tổ chức hoạt động thể thao, văn hóa, thi sáng tác, tuyên truyền; in ấn, treo pano, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền phòng chống ma túy "*Vì sức khỏe của mọi người, hạnh phúc của mọi nhà – Hãy tránh xa ma túy*" tại khu vực cổng trường và trong sân trường...

6. Phòng Y tế, Phòng Kinh tế, Đội Quản lý thị trường số 6

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các chất ma túy, dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần và tiền chất trong sản xuất kinh doanh, không để tội phạm lợi dụng sản xuất ma túy tổng hợp trên địa bàn thành phố; kiểm tra các cơ sở kinh doanh dược, quản lý sử dụng cấp phát các loại thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc chứa tiền chất, các loại tiền chất dùng trong y học tại các bệnh viện, cơ sở y tế, nhà thuốc... phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh các cơ sở vi phạm.

7. Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp

Tăng cường rà soát địa bàn, phát hiện và xử lý kịp thời việc trồng cây có chứa chất ma túy; kiểm tra, thanh tra, kiểm soát các hoạt động mua bán liên quan đến thuốc thú y có chứa hoạt chất gây nghiện, chất hướng thần, tiền chất ma túy

được phép nhập khẩu, sản xuất lưu hành nhằm phòng ngừa hành vi chiết xuất trái phép chất ma túy.

8. UBND các phường, xã

Chỉ đạo tổ chức thống kê chính xác, rà soát, lập danh sách người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy; có biện pháp quản lý chặt chẽ, không để người nghiện, người sử dụng ma túy vi phạm pháp luật, nhất là các đối tượng bị ảo giác, loạn thần do sử dụng ma túy. Tích cực thu thập tài liệu, làm tốt công tác lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định; tập trung rà soát, lập hồ sơ đưa các đối tượng vào diện giáo dục tại xã, phường làm nguồn để đưa người nghiện đi cai nghiện bắt buộc. Tăng cường vận động người nghiện đi cai nghiện tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh. Chú trọng công tác quản lý, giúp đỡ người sau cai nghiện để phòng ngừa tái nghiện có hiệu quả; vận động các tổ chức xã hội, các cơ quan, doanh nghiệp thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ việc làm, hỗ trợ vốn sản xuất, kinh doanh cho người nghiện tại địa bàn. Tổ chức cho những người nguy cơ cao mắc tệ nạn ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, đối tượng sau cai nghiện ma túy cam kết không tái sử dụng trái phép chất ma túy, phạm tội, vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy.

9. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân cấp thành phố

Đẩy nhanh tiến độ việc hoàn thiện thủ tục để ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trong tháng cao điểm. Phối hợp lựa chọn đưa các vụ án phạm tội về ma túy ra xét xử điểm và xét xử lưu động tại phường, xã trọng điểm, phức tạp về tệ nạn ma túy, đồng thời thông báo lịch xét xử điểm các vụ án ma túy để đưa tin tuyên truyền, răn đe phòng ngừa tội phạm ở cơ sở.

10. Đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố

Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức công đoàn trực thuộc tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng “*Tháng hành động phòng, chống ma túy*” thông qua các hoạt động: Treo băng rôn, khẩu hiệu, tổ chức các buổi tọa đàm, nói chuyện truyền truyền pháp luật về phòng, chống ma túy cho công nhân viên, người lao động trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhất là các khu công nghiệp, công ty than có nhiều công nhân, người lao động dễ bị lôi kéo vào tệ nạn ma túy, tệ nạn xã hội.

11. Đề nghị Thành đoàn Ưông Bí

Phối hợp các phòng, ban, ngành, đoàn thể cơ sở tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy gắn với hoạt động tiếp sức mùa thi, giao lưu văn hóa, văn nghệ cho thanh, thiếu niên ở khu dân cư, trường học gắn với việc phát động phong trào “*Tuổi trẻ hành động vì cộng đồng không ma túy*”. Rà soát, tổng hợp danh sách những thanh niên ở khu dân cư, tổ dân phố, thôn xóm đang trong độ tuổi thanh niên có biểu hiện, nguy cơ mắc vào tệ nạn ma túy, phân công đoàn viên tư vấn tiếp cận tuyên truyền về tác hại của ma túy, vận động người nghiện đi cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh, giao các đoàn viên thanh niên tham gia phối hợp đảm nhận giúp đỡ người sau cai.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung Kế hoạch này, đề nghị các phòng, ban, ngành, đoàn thể và UBND các phường, xã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện, hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy năm 2021 đảm bảo hiệu quả, thiết thực; báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố (qua Công an thành phố) trước ngày 30/6/2021.

2. Giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện Kế hoạch, tổng hợp báo cáo theo quy định./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- Công an tỉnh (b/c);
- TT Thành ủy, TT HĐND thành phố (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố (c/đ);
- Các phòng, ban, ngành thành phố (t/h);
- UBND các phường, xã (t/h);
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Thành